



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)

อนุสนธิประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <https://energy.thaijobjob.com> หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์)” ทั้งนี้ สำหรับสถานที่สอบสัมภาษณ์จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยสอบที่ท่านสมัครสอบ และกำหนดหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนและเอกสารที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่บางจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในการจัดกิจกรรมสอบที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ตลอดจนข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ันดหมายไว้ล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) จึงขอประกาศให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ จัดทำเอกสารประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๘ ดังนี้

(๑) บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน

(๒) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ฉบับจริง) ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน

(๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมาแทน

สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้ระเบียบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีคู่กับระเบียบแสดงผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาแล้วแต่กรณี


(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อวันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

โดยให้ผู้สมัครอัปโหลด (Upload) เอกสารการสมัครฯ ตามข้อ (๓) - (๕) ผ่านทางเว็บไซต์ <https://energy.thaijobjob.com> ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามข้อ (๑) - (๕) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองกลางกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยถือวันและเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครฯ

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงพลังงานทราบด้วย รวมทั้งให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ปลัดกระทรวงพลังงาน